

## CHÚA NHẬT TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

### “... Xin cho chúng con lương thực hằng ngày...”

- ⇒ Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? *Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống*; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Đavít”. (Is 55:1-3)
- ⇒ Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. *Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.* (Rm 8:35. 37-39)
- ⇒ Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “**Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn**”. Các ông thưa lại rằng: “**Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá**”. Người bảo các ông rằng: “**Hãy đem lại cho Thầy**”. Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. (Mt 14:13-21)



\*\*\*

+> “Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì... *Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống...*” – “... Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng

*không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta...*

+> “... Chúa Giêsu nói với các ông rằng: **“Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”**. Các ông thưa lại rằng: **“Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”**. Người bảo các ông rằng: **“Hãy đem lại cho Thầy”**... Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, **Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no...**”

== Trong thời gian gần đây, chiến tranh tại Ukraine sắp qua hai năm (2022-2023), Liên Hiệp quốc không ngừng kêu gọi, phổ biến, quyên góp thực phẩm: **Millions of Ukrainians need food... - The war has destroyed farmland and infrastructure, killed livestock and disrupted vital supply chains – all of which have driven hunger within Ukraine. Today, 11 million people are experiencing hunger – that's 1 in 3 families. In the worst-affected areas of eastern and southern Ukraine, 1 in 2 families face hunger.** (trích từ Google)



Không phải chỉ chiến tranh tại Ukraina gây nạn đói kém, mà từ nhiều thập niên trước như đoạn kêu gọi của Liên Hiệp Quốc sau đây: The number of people facing severe hunger worldwide is expected to continue to rise steeply as the food crisis tightens its grip on 19 ‘hunger hotspots.’ This sharp rise in hunger is driven by rising conflict, weather extremes, and economic instability aggravated by the pandemic and the ripple effects of the crisis in Ukraine.

Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Somalia and Yemen remain at the highest alert as hotspots and account for almost 1 million people facing catastrophic levels of hunger with starvation and death a daily reality.

The United Nations World Food Programme is on the ground providing immediate assistance to the most vulnerable.



+> “... Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”

= Đức Giêsu thì đương nhiên “nói được, làm được!” – Lẽ tất nhiên Người MONG MUỐN có sự ĐÓNG GÓP của chúng ta - : “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá” Khi có sự đóng góp ít nhiều của loài người, Đức Giêsu vui sướng “cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng”

= Kết quả? = “... Mọi người đều ăn no...” – Chẳng những được ăn no nê, mà “người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.”

== Câu "... xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày..." mà Đức Giêsu truyền dạy cho các môn đệ thời đó, và cho mỗi Anh Chị Em chúng ta thời nay, hôm nay (và có thể ngày mai, ngày mai nữa... **NẾU** anh chị em loài người mà không biết thương yêu nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui sống dù cho tạm bợ ở đời này...) chắc hẳn **KHÔNG** phải là lời nguyện... **xuông!**

Lạy Đức Ki-tô, xin "mở mắt tâm hồn" chúng con, giúp chúng con thấy và nghe nhu cầu của anh chị em đồng loại, kém may mắn, xung quanh chúng con; cho chúng con trả lời câu hỏi: "**AI LÀ ANH EM TÔI? – AI LÀ CHỊ EM TÔI?**", cho chúng con cảm nhận và trả lời được câu hỏi: "**ANH EM TÔI Ở ĐÂU? CHỊ EM TÔI Ở ĐÂU?**"

Xin Đức Giêsu tăng sức cho mỗi người chúng con, biết và cảm nhận, "thấy và nghe" nhu cầu của anh chị em chúng con, chúng con dám đáp trả cách thiết thực: **LẠY CHÚA, CON ĐI...**", giúp mỗi người chúng con trở thành "**MEN**" dậy bột làm bánh nuôi sống anh chị em đồng loại chúng con, nuôi thân xác cũng như nuôi dưỡng linh hồn bằng chính **MÌNH THÁNH** của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể do chính Ngài lập ra vì **YÊU THƯƠNG** mỗi một anh chị em chúng con.